



ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก

เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ตามที่เทศบาลเมืองหล่มสักได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลเมืองหล่มสักมีความจำเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในรายการที่ตั้งจ่ายงบประมาณไว้ไม่เพียงพอและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๖ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น และข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

ดังนั้น เทศบาลเมืองหล่มสักจึงประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นายทวิสิน จันทสิงห์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

เอกสารแนบท้าย  
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก  
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๑. กองคลัง	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าเช่าทรัพย์สิน จำนวนเงินที่โอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๖,๙๙๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โครงการซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น</p>
๒. กองสวัสดิการสังคม	<p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ความต้องการของชุมชน จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ</p>	

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
<p>๒. กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)</p>	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (ต่อ) งบดำเนินงาน (ต่อ) ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ (ต่อ) - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ - โครงการพลเมืองไทหล่มใสใจ กลุ่มเปราะบาง จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๒. กองสวัสดิการสังคม (ต่อ)	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน</p> <p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัด เพชรบูรณ์</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๓,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลง อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- โครงการก่อสร้างศูนย์ประสานงาน สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองหล่มสัก</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๐๓,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน</p> <p>งบเงินอุดหนุน</p> <p>ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>- โครงการเงินอุดหนุนการบูรณาการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดจังหวัด เพชรบูรณ์</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๓๓,๕๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- เครื่องปรับอากาศ</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๓,๕๐๐ บาท</p>
๓. สำนักปลัดเทศบาล	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท</p>
๔. กองการศึกษา	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๘๙,๙๙๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)		<p>แผนงานการศึกษา (ต่อ)</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (ต่อ)</p> <p>งบลงทุน (ต่อ)</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ต่อ)</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ต่อ)</u></p> <p>- เครื่องฉายโปรเจคเตอร์</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๘๙,๙๙๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๓๔,๙๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- จอภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓๔,๙๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๒๔,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๗๙,๗๐๐ บาท	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - รถป็นหญ้า จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๗๙,๗๐๐ บาท
	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๓๐,๖๑๐ บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๒๔,๓๙๐ บาท	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว <u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> - รถดูโตโบไม้ จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๕๕,๐๐๐ บาท
	แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๔,๒๕๐ บาท	แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องดูดฝุ่น จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๔,๒๕๐ บาท
	แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๑๑๐,๐๐๐ บาท	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)		<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (ต่อ)</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)</p> <p>งบลงทุน (ต่อ)</p> <p>ประเภทครุภัณฑ์กีฬา (ต่อ)</p> <p><u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u></p> <p>- โครงการจัดซื้อเสื่อเบาสเก็ตบอล โครงเหล็ก มีล้อ พร้อมแป้นห่วงตาข่าย และติดตั้ง</p> <p>จำนวนเงินที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๑๑๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศึกษาดูงาน จำนวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐ บาท</p> <p>- โครงการอบรมสัมมนาพนักงานครู เทศบาล พนักงานกองการศึกษาและศึกษา ดูงาน จำนวนเงินที่โอนลด ๕,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเนื่องเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวนเงินที่โอนลด ๘,๗๐๕ บาท</p>	

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (ต่อ)</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ (ต่อ)</p> <p>งบดำเนินงาน (ต่อ)</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ (ต่อ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๖,๒๕๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการออกกำลังกายเพื่อต้าน ยาเสพติด</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๒๕,๐๔๕ บาท</p>	
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</p> <p>งานกีฬาและนันทนาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการออกกำลังกายเพื่อต้าน ยาเสพติด</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๔,๙๕๕ บาท</p> <p>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดงานเนื่องในวันขึ้นปีใหม่</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๒,๒๒๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๖๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศึกษา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม</li> </ul> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๗,๗๗๕ บาท</p>



หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)	<p>แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวนเงินที่โอนลด ๑๗,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินช่วยเหลือ - เงินช่วยค่าทำศพ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๗,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการเข้าร่วมแข่งขันคนเก่ง ในโรงเรียนท้องถิ่นระดับกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๗ ภาคเหนือตอนล่าง จำนวนเงินที่โอนลด ๒๔,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการ Lomsak Walk &amp; Run Tonight จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๔,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ จำนวนเงินที่โอนลด ๑๗๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการ Lomsak Walk &amp; Run Tonight จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๔. กองการศึกษา (ต่อ)		<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ (ต่อ)</p> <p>งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่ายอื่นๆ</p> <p>- โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐ บาท</p>
๕. กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</p> <p>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท</p>
	<p>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ</p> <p>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวนเงินที่โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท</p>
๖. กองช่าง	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>งบบุคลากร</p> <p>ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น</p> <p>จำนวนเงินที่โอนลด ๖,๐๐๐ บาท</p>	<p>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา</p> <p>งบดำเนินงาน</p> <p>ประเภทค่าเช่าบ้าน</p> <p>จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท</p>

หน่วยงาน	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม
๖. กองช่าง (ต่อ)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๖๐,๐๐๐ บาท	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน ประเภทรายจ่ายเพื่อใ้ได้มา ซึ่งบริการ จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท
	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบบุคลากร ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงินที่โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท	แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ งบดำเนินงาน ประเภทวัสดุการเกษตร จำนวนเงินที่โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
รวมจำนวนเงินที่โอนทั้งสิ้น ๑,๕๔๖,๑๐๕ บาท		